

Vietcombank được HR ASIA vinh danh tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2024

10:22 09/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 8/8/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu châu Á trao tặng.

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” - HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards (HRAA) là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh các tổ chức có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và mức độ gắn kết nhân viên cao tại các nước trong khu vực châu Á.



Ông Hồng Quang, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự đại diện Vietcombank nhận cúp vàng "Harmonia" từ BTC.

Giải thưởng được Ban Tổ chức thực hiện qua nhiều vòng đánh giá, dựa trên khảo sát trực tuyến theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (TEAM) đối với đội ngũ cán bộ nhân viên; sử dụng các nghiên cứu độc lập, ý kiến chuyên gia cũng như phỏng vấn trực tiếp ban lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự giải để lựa chọn và quyết định kết quả trao giải.



Bà Tô Thị Phương Dung, Trưởng Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ BTC.

Mặc dù năm 2024 là năm đầu tiên Vietcombank ghi danh tham dự giải thưởng HRAA nhưng kết quả đánh giá của Ban Tổ chức đối với Vietcombank ở tất cả các tiêu chí đều đạt mức cao vượt trội so với mức bình quân thị trường.

Vietcombank vinh dự nhận được tất cả 04/04 hạng mục trao giải của Ban tổ chức, bao gồm 1 giải thưởng chính “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và 3 giải thưởng đặc biệt: “Doanh nghiệp có chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập nổi bật nhất”, “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất” và “Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững”.



Ông Nguyễn Kiên Hiếu, Phó Trưởng ban tổ chức và Nhân sự đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ BTC.

Giải thưởng HRAA 2024 cùng cúp vàng "Harmonia" được Ban tổ chức trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 22.000 cán bộ nhân viên Vietcombank đã và đang chung tay xây dựng, kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Vietcombank trong việc luôn coi trọng và đề cao yếu tố con người, triển khai hiệu quả các chính sách về quản trị và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu chiến lược trở thành “Ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực”.



JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM



Ông Kiều Hữu Thiện, Giám đốc Trường Đào tạo VCB đại diện Vietcombank nhận giải đặc biệt từ BTC.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp trong nước và nước ngoài, cùng đội ngũ nhân sự đa dạng về trình độ, sắc tộc, giới tính, độ tuổi... việc xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập không chỉ là mục tiêu mà còn là cam kết, là chìa khóa cho thành công của Vietcombank. Vietcombank luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nhân viên có thể kết nối, học hỏi, phát triển và hòa nhập ở tất cả các cấp, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, minh bạch.

Ban lãnh đạo Vietcombank phối hợp với các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động; chính sách tiền lương và cơ chế đãi ngộ nhiều ưu việt, cạnh tranh so với thị trường. Thu nhập bình quân của người lao động tại Vietcombank tăng qua các năm và luôn trong nhóm dẫn đầu thị trường. Ngân hàng cũng đi đầu trong việc triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình thể thao, văn hóa khuyến khích lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần, giúp người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống.



Các đại biểu của Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng ông William Ng - Tổng Biên tập Tạp chí HR Asia, Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA.

Việc được tạp chí HR ASIA công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024” sẽ mang hình ảnh Vietcombank vươn xa hơn, nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu nhà tuyển dụng và vị thế của Vietcombank trên thị trường lao động, tăng cường gắn kết, thu hút và giữ chân nhân tài, tạo sức mạnh từ nội lực giúp Vietcombank duy trì vị thế ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế trong khu vực và trên thế giới.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vietcombank-duoc-hr-asia-vinh-danh-tai-tat-ca-cac-hang-muc-giai-thuong-%E2%80%9Cnoi-lam-viec-tot-nhat-chau-a%E2%80%9D-nam-2024>